



HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM
CHI HỘI II

Trân trọng kính mời:

Hội viên Chi hội 1 – Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam

Tham dự

HỘI NGHỊ TOÀN THỂ HỘI VIÊN CHI HỘI II
LẦN 01 – KHÓA VII – NHIỆM KỲ 2023-2028

Thời gian

Ngày 24 tháng 10 năm 2023

Địa điểm

Khách sạn Sheraton Sài Gòn
(88 Đ. Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

Sự hiện diện của Quý vị tại buổi hội nghị
là niềm vinh dự cho chúng tôi.
Hân hạnh được đón tiếp!

Chương trình chính

- 12h30 – 13h30 : Đón khách
- 13h30 – 18h30 : Chương trình hội nghị
- 19h00 – 21h00 : Gala Dinner

Nội Dung Chương Trình Chính	Diễn Giả	Công Ty
Báo Cáo Hoạt Động Chi Hội 2	<i>Đại diện BCH CH2</i>	
Doanh Nghiệp Ngành Giấy - Thúc Đẩy Thực Hành Phát Triển Bền Vững (ESG)	<i>Bà Phạm Thị Minh Hương</i>	Deloitte
Nghành công nghiệp giấy tissues toàn cầu - Global Tissue Industry	<i>Ông Stanley Okoro</i>	SCOZ Advisors
Thị Trường Giấy Thu Hồi Toàn Cầu - Global Recovered Paper	<i>Bà Hannah Zhao</i>	Fastmarket Risi
Phát Triển Bền Vững Dưới Nền Tảng Trung Hoà Carbon - Các Giải Pháp Tiết Kiệm Năng Lượng Cho Máy Xeo Giấy	<i>Ông Kevin Sun</i>	Shanghai Qingliang
Tình Hình Kinh Tế Vi Mô 6 Tháng Đầu Năm 2023 - Dự Báo Biến Động Lãi Suất và Tỷ Giá	<i>Tiến Sĩ Nguyễn Thắng</i>	Vietcombank

TM BCH CHI HỘI II

HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

LIỀU KIÊN CƯỜNG

THÔNG TIN ĐIỂN GIẢ



Bà. Phạm Thị Minh Hương

Phó Giám đốc Dịch vụ Phát triển bền vững Deloitte Việt Nam

Bà Minh Hương đã có 17 năm kinh nghiệm trong mảng Tư vấn Tài chính và Quản trị rủi ro, hợp tác với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, các cơ quan quản lý, và các tổ chức tài chính nhằm thúc đẩy các hoạt động phát triển bền vững và nâng cao giá trị trong kinh doanh bền vững.

Bà đã từng tham gia với tư cách là Diễn giả cho nhiều sự kiện nâng cao nhận thức về Net-zero, mua sắm có trách nhiệm và thẩm định chuỗi cung ứng bền vững. Bà có bằng thạc sĩ về Tài chính bền vững của Skema Business School. Ngoài ra, bà còn xuất sắc đạt Chứng chỉ công chứng phân tích Phát triển Bền vững của Hiệp hội các Nhà Phân tích Tài chính châu Âu (EFFAS).



Mr. Stanley Okoro

Giám đốc điều hành toàn cầu và nhà đồng sáng lập của SCOZ Advisors – một công ty về đầu tư quốc tế, ESG và cố vấn chiến lược trong ngành công nghiệp Bột giấy, giấy và các sản phẩm về giấy.

Ông có 21 năm kinh nghiệm trong làm cố vấn quản trị và chiến lược trong ngành công nghiệp Giấy và Bột giấy với những hiểu biết sâu rộng về kinh doanh trong lĩnh vực này tại thị trường Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ.

Trước khi trở thành đồng sáng lập SCOZ, ông Okoro là Giám đốc cũng như Phó chủ tịch điều hành tại một công ty tư vấn quản lý và dịch vụ thông tin toàn cầu trong ngành công nghiệp giấy và bột giấy.



Ms. Hannah Zhao

Nhà kinh tế cấp cao về giấy thu hồi

Cô gia nhập RISI từ tháng 01/2009. Cô viết cho báo World Recovered Paper Monitor và trang Fastmarkets RISI trong 5 năm và 15 năm cho các bài dự báo cho ngành Giấy thu hồi. Bên cạnh đó, Cô cũng đưa ra nhiều nghiên cứu cho khách hàng về thị trường giấy thu hồi.

Hannah có bằng thạc sĩ ngành Kinh tế tài nguyên tại Đại học Rhode Island, bằng thạc sĩ về Biến đổi khí hậu tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và bằng Cử nhân địa lý tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Trung Quốc.



Mr. Kevin Sun

Giám đốc Ban dự án nước ngoài thuộc Công ty TNHH Shanghai Qingliang Industry.

Ông có bằng Thạc Sĩ Khoa học (Msc.) của Đại học Staffordshire, Vương quốc Anh cũng như có chứng chỉ Quản lý phát thải Carbon. Ông chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh ở nước ngoài của Shanghai Qingliang Industry.

Ông cũng chịu trách nhiệm theo dõi và cập nhật các xu hướng kinh doanh trong ngành sản xuất giấy. Ông Sun có có kinh nghiệm lâu năm cùng những hiểu biết sâu sắc trong công việc hỗ trợ khách hàng thiết lập dây chuyền sản xuất giấy mới tại các thị trường, quốc gia, khu vực mới nổi như Việt nam, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Nga, Châu Âu và Trung Đông.



TS. Nguyễn Thắng

Trưởng nhóm nghiên cứu Vietcombank

Nguyên phó chủ tịch thường trực Hội đồng tư vấn chính sách kinh tế và xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tiến sĩ Nguyễn Thắng đã có hơn 40 năm kinh nghiệm nghiên cứu về kinh tế - xã hội, đã trải qua nhiều vị trí quản lý khác nhau trong lĩnh vực kinh tế, phân tích và dự báo, tư vấn chính sách kinh tế - xã hội tại Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.